

Số: *11*.../BC-KTXH

Tân Yên, ngày *09* tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện (Trình kỳ họp thứ 14- HĐND huyện khóa XIX)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX, được sự phân công của Thường trực HĐND huyện; Ban Kinh tế - xã hội (KT- XH) đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực KT- XH của UBND huyện trình tại kỳ họp. Qua thẩm tra, giám sát, khảo sát, Ban KT- XH báo cáo kết quả như sau:

I. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

1. Về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2020

Ban KT- XH cơ bản nhất trí với những đánh giá của UBND huyện. 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, KT- XH của huyện ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực sau:

Sản xuất công nghiệp do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 nhưng một số ngành sản xuất vẫn duy trì sản xuất tương đối ổn định đó là: Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất giấy, bao bì... Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, đã thu hút 03 dự án mới đầu tư vào địa bàn, thành lập mới 23 doanh nghiệp đạt 92% kế hoạch, tăng 15% so cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển theo hướng tập trung quy mô lớn, sản xuất sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 2.899 tỷ đồng, bằng 63,8% kế hoạch, tăng 5,7% so cùng kỳ. Đã triển khai xây dựng mới 25 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; diện tích cây ăn quả sản xuất theo quy trình VietGap tăng 353,3 ha so với năm 2019.

Xây dựng huyện nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2020. UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Với quyết tâm cao trong chỉ đạo và thực hiện, huyện đã được Ban chỉ đạo nông thôn mới Trung ương bỏ phiếu đánh

giá công nhận, được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo nguồn lực để hoàn thành mục tiêu huyện về đích nông thôn mới. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 89,5% so với dự toán huyện giao, trong đó thu trên địa bàn đạt 54,3% so với dự toán huyện giao.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt 98,5%, tăng 4,3% so cùng kỳ; phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, đặc biệt quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,5%, tăng 0,7% so với cùng kỳ; việc thực hiện các chính sách đối với người có công, hộ nghèo được kịp thời; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,3%, tăng 4,1% so cùng kỳ. Đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban KT- XH nhận thấy còn một số vấn đề ở một số lĩnh vực cần được quan tâm, thảo luận, đánh giá kỹ hơn để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:

6 tháng đầu năm 2020, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở một số lĩnh vực như: May mặc, điện tử... gặp khó khăn, số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng và tạm ngừng hoạt động nhiều (chiếm 23,2%), 19 doanh nghiệp xin giãn tiến độ nộp thuế và tiền thuê đất, số tiền là 4,5 tỷ đồng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giảm 2,7% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 phát triển chậm, một số lĩnh vực giảm sâu như: Dịch vụ vận tải, ăn uống, vui chơi giải trí... giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ giảm 2,8% so cùng kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án tiến độ chậm; việc giải tỏa hành lang, vỉa hè ở một số xã, thị trấn còn chưa quyết liệt, tình trạng tái lấn chiếm còn diễn ra; vấn đề chợ cóc, chợ tạm ở một số nơi chưa được xử lý triệt để.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường một số nơi còn chưa chặt chẽ; những vi phạm về tự ý chuyển mục đích sử dụng, lấn chiếm đất đai vẫn chưa được xử lý kịp thời. Việc thu gom, xử lý rác thải theo Nghị quyết 100-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy chưa được triệt để; thu phí vệ

sinh môi trường chưa đồng bộ, một số xã chỉ thu được của các hộ dân ở khu vực trung tâm; hoạt động của tổ vệ sinh môi trường ở các thôn chưa thường xuyên.

Công tác quản lý tài sản công chưa chặt chẽ. Qua khảo sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý tài sản công của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cho thấy: Công tác bàn giao tài sản công cho các cơ quan, đơn vị quản lý sau đầu tư, mua sắm còn chưa đầy đủ, chưa bàn giao hồ sơ cho đơn vị quản lý, sử dụng; việc lập hồ sơ theo dõi, quản lý tài sản công của một số cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm thực hiện; một số xã, thị trấn chưa cập nhật hết tài sản công vào phần mềm quản lý theo quy định....

Công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân còn hạn chế. Qua khảo sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân cho thấy: Một số xã, thị trấn còn để hộ dân tự ý xây quây đất canh tác làm khu nghĩa trang gia đình; một số phần mộ khi cát táng xây không đúng quy định, xây quá diện tích, kiểu dáng, hướng đặt mộ tự phát không thống nhất, nên làm mất mỹ quan.

2. Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

Ban KT- XH nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2020 đã đề ra, Ban đề nghị UBND huyện tập trung sâu hơn một số giải pháp sau:

Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư vào địa bàn; thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quyết liệt thực hiện công tác giải tỏa hành lang, vỉa hè không để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra và xử lý triệt để vấn đề họp chợ cóc, chợ tạm.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGAP. Tập trung cao cho công tác phòng chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, định hướng cho các hộ chăn nuôi tái đàn lợn hợp lý; làm tốt công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2020.

Tập trung chỉ đạo các biện pháp tăng thu ngân sách đảm bảo thu đạt và vượt dự toán giao; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành kế hoạch giao thu tiền đất năm 2020.

Xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 100-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020, phối hợp chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh lớp 10 đảm bảo an toàn, hiệu quả; quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, rà soát, tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất; bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài sản công trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác bàn giao hồ sơ tài sản sau đầu tư, mua sắm; thực hiện lập sổ theo dõi tài sản, cập nhật phần mềm quản lý tài sản theo quy định.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về nghĩa trang nhân dân, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và các quy định của tỉnh, huyện để nhân dân biết, đồng tình thực hiện.

II. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2020

Ban KT- XH cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 89,5% so dự toán huyện giao và bằng 110,1% so với cùng kỳ, trong đó thu trên địa bàn đạt 54,3% so dự toán huyện giao. Một số khoản thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt tỷ lệ cao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 92,9% dự toán, bằng 218,3% so cùng kỳ; thu phí, lệ phí đạt 70,3% dự toán, bằng 132,4% so cùng kỳ.

Tuy nhiên qua thẩm tra, Ban KT- XH nhận thấy:

Một số khoản thu đạt thấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để tăng thu như: Thu phí trước bạ (đạt 38% dự toán), dự báo năm 2020 thu lệ phí trước bạ sẽ không đạt kế hoạch giao do thực hiện chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 10,2% dự toán), thu tiền sử dụng đất thấp hơn nhiều so cùng kỳ năm 2019 (bằng 32,7% so với cùng kỳ).

Thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách 6 tháng đầu năm của một số đơn vị đạt thấp như: Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa, Đội Quản lý thị trường số 6, Ban quản lý Chợ Mọc.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, Ban KT- XH đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các biện pháp tăng thu, nhất là đối với các khoản thu 6 tháng đầu năm đạt thấp để hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán giao; thực hiện có hiệu quả các giải pháp bù đắp hụt thu để đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi đã đề ra.

III. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

Ban KT- XH cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Quyết toán ngân sách huyện năm 2019 đã căn cứ vào Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 26/12/2018 của HĐND huyện về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quyết toán được tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị và thông qua UBND huyện.

Qua thẩm tra, Ban KT- XH nhận thấy: Nội dung chuyển nguồn chi ngân sách năm 2019 sang 2020 là rất lớn 221,9 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách huyện chuyển nguồn là 175,2 tỷ đồng, do số thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất tập trung chủ yếu vào cuối năm, nên một số nội dung chi chưa hoàn thành, được chuyển nguồn sang năm 2020. Một số khoản chi không đạt kế hoạch huyện giao: Chi sự nghiệp khoa học công nghệ đạt 53,6%, sự nghiệp môi trường đạt 84,1%.

IV. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện

- Về căn cứ pháp lý

Ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định:

“HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương”.

Như vậy, HĐND huyện ban hành Nghị quyết giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về trình tự, thủ tục

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, đã được tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, được Phòng Tư pháp huyện thẩm định và được UBND huyện thông qua tại phiên họp tháng 6/2020.

- Về nội dung: Ban KT- XH nhất trí với dự thảo Nghị quyết.

V. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2020

Ban KT- XH nhất trí với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2020.

VI. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2020

Ban KT- XH cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở căn cứ vào kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm và tình hình thực tế của huyện.

Ban KT- XH đề nghị bổ sung nhiệm vụ, giải pháp:

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài sản công trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác bàn giao hồ sơ tài sản sau đầu tư, mua sắm; thực hiện lập sổ theo dõi tài sản, cập nhật phần mềm quản lý tài sản theo quy định.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về nghĩa trang nhân dân, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và các quy định của tỉnh, huyện để nhân dân biết, đồng tình thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban KT- XH trình kỳ họp thứ 14- HĐND huyện khoá XIX./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các Ban HĐND huyện;
- LĐ, CVVP.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Lâm Thị Hương